

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 19/7/2024 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024 và 2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 19/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2024 và 2025 trên địa bàn tỉnh (viết tắt Nghị quyết số 45-NQ/TU); Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết số 45-NQ/TU đề ra đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện nghị quyết phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ gắn với thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tập trung huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến hết năm 2025 thành phố cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xóa nhà tạm, nhà dột nát trong nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác của địa phương, đơn vị để phấn đấu thực hiện hiệu quả. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024, 2025; lấy kết quả thực hiện là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hàng năm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu.

Phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm chính trị, có giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của “Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thực hiện hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò của công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng định hướng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, doanh nghiệp tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tích cực vận động hộ gia đình, cộng đồng dân cư cùng đóng góp nguồn lực, ngày công lao động và huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái” tích cực hưởng ứng

Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

3. Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, rà soát, nắm chắc số liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét, phân loại đối tượng được hỗ trợ; có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Lồng ghép các nguồn lực thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; nhất là nguồn lực từ các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân. Vận động sự tham gia đóng góp ngày công trực tiếp từ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, hộ gia đình được hỗ trợ và cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng năm, phát động Cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở” trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động xây dựng và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể để tạo nguồn lực thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá từ khâu rà soát, lựa chọn đối tượng đến khi triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chưa hiệu quả; xử lý

nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có); kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ cơ sở; MTTQ và các đoàn thể thành phố quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các chi, đảng bộ cơ sở, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Cuộc vận động trên địa bàn thành phố, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

3. Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 45-NQ/TU đề ra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo chất lượng để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

5. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Nghị quyết. Tiếp nhận, quản lý kinh phí thông qua Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp tham mưu phân bổ, sử dụng nguồn lực đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Thường vụ Thành ủy (c/đ),
- HĐND, UBND thành phố (t/h),
- MTTQ, các đoàn thể TP (t/h),
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Triệu Thị Thu Hoài

